

ที่ ฉช ๐๐๓๒/ว ๐๗๗๔



ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ต้มยำกุ้งและเคบายา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการเสนอ “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เสนอชุด “เคบายา” (Kebaya : knowledge, skills, traditions and practices) ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองสตรีภาคใต้ ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ร่วมกับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งทั้ง ๒ รายการได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ ๑๙ (19<sup>th</sup> Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐปารากวัย

ในการนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการทำต้มยำกุ้งในครัวเรือนหรือร้านอาหาร และเผยแพร่คลิปวิดีโอการทำต้มยำกุ้งผ่านทางสื่อโซเชียลของตนเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพวงผกา วิมลภักตร์)

วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๕๘๙๒

โทรสาร ๐ ๓๘๕๓ ๕๘๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-chachoengsao@m-culture.go.th